

## หลักสูตร การดับเพลิงในอาคาร ( Indoor fire fighting )



**เทคนิคการดับไฟในอาคาร** ที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายในอาคารและป้องกันการติดต่อกลุลาม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนอกจากจะเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติ การเป็นนักผจญเพลิงที่ดีแล้ว ยังจะต้องรู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ประจำตัว/ประจำรถ/อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ จากรถกู้ภัย พร้อมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีของสิ่งที่ถูกไหม้ด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังต้องใช้ประสบการณ์และความร้ายแรงของเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฉีดน้ำด้วยความดันเพียงเพื่อให้เข้าถึงไฟและหรือ ในบางกรณีเพื่อใช้น้ำที่มีความดันสูงพังทำลาย หรือฉีดให้ทะลุเข้าไปถึงเนื้อของสิ่งที่ไหม้ให้กระเด็นออก

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพให้ผู้อบรมสามารถระงับเหตุรวมทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคาร มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดรูปแบบปฏิบัติการดับเพลิง การประกอบกำลังและทีมปฏิบัติการดับเพลิงอาคารได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่เพื่อนร่วมงาน และบุคลากร หน่วยงานอื่น ๆ ได้เข้าใจเทคนิคและวิชาการ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยในอาคาร

ระยะเวลาอบรม 3 วัน (จำนวน 21 ชั่วโมง ต่อรุ่น) รุ่นแรก 7-9 ตุลาคม 2559 รุ่นที่สอง 10-12 มีนาคม 2560

ณ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 7,500 บาท

### **คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม**

- อายุ 18 – 50 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านรักษาความปลอดภัยอาคาร/สถานที่ ด้านการดับเพลิง การกู้ชีพ-กู้ภัย ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม มูลนิธิ อาสาสมัคร/ สมาคม และประชาชนทั่วไป หรือต้องผ่านหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นมาแล้ว

**หัวข้อวิชาในหลักสูตร ภาคทฤษฎี** วิชาการสำรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนความปลอดภัยในอาคาร การวางแผนปฏิบัติการผจญเพลิงในอาคารและขั้นตอน / หลักการปฏิบัติการดับเพลิง – กู้ภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติการดับเพลิงในอาคาร ( SOP )

**ภาคปฏิบัติ** การฝึกการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการกู้ภัย ฝึกเทคนิคการเข้าผจญเพลิงและกู้ภัยในอาคาร ฝึกปฏิบัติการใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิง / การใช้น้ำ และ การระบายอากาศ และฝึกปฏิบัติการประกอบทีมดับเพลิงในอาคาร